

ซีเอ เทคโนโลยี บริจาค 200, 000 บาท แก่ องค์กร แพลนอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อิงค์ (ประเทศไทย) ช่วย เหลือโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน



ภาพข่าว: ณัฐพล อภิลักตโยยานันท์ ผู้จัดการ
ประจำประเทศมาเลเซียและไทย ของซีเอ
เทคโนโลยี (ที่สามจากซ้าย) มอบเช็คแก่ คาโรลีน
บอร์ชาร์ด ผู้จัดการฝ่าย Disaster Risk
Reduction ของ แพลน อินเทอร์เน็ต
เนชั่นแนลThailand (ที่สามจากขวา) ณ งาน CA
Expo Thailand โดยมี ปีแอร์ ฟรังซ์ว ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ภาคพื้นเอเชีย
ใต้ ของซีเอ เทคโนโลยี สุเทพ อุ่นเมตตาดิจิต ผู้
จัดการทั่วไป ซีเอ โซลูชั่น (ประเทศไทย) วัฒนา
ผ่องโนนสูง ผู้จัดการโครงการ และสุธาทิพย์ ไชย
แก้ว ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซีเอ เทคโนโลยี ประกาศบริจาคเงิน 200,000 บาทแก่ องค์กรแพลนอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อิงค์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก
ด้อยโอกาสและชุมชนทั่วโลก โดย นายณัฐพล อภิลักตโยยานันท์ ผู้จัดการประจำประเทศมาเลเซียและไทย มอบเงิน
บริจาคแก่ แพลน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลระหว่างจัดงาน CA Expo 2012 ในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้

ความช่วยเหลือจาก ซีเอ เทคโนโลยี ส่งเสริมความพยายามของ องค์กรแพลนอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อิงค์ (ประเทศ
ไทย) เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสผ่านโครงการต่อไปนี้:

- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กจำนวนมากในภาคเหนือของประเทศไทยอาศัยอยู่ในพื้นที่บนภูเขาอันห่างไกลตามแนวชายแดน ที่ซึ่งไม่เอื้อต่อ
การเข้าถึงการศึกษาก่อนวัยเรียน เนื่องจากระยะทางห่างไกลและภูมิประเทศที่ทุรกันดาร แผนงานที่จะสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (Early Childhood Care Development Centre) แห่งใหม่จะทำให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้ในช่วงวัยของพัฒนาการที่สำคัญที่สุดของพวกเขา

- **อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน**

ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 7 แห่งจะได้ประโยชน์จากอุปกรณ์การเรียนใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยครูผู้สอนและชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมระบบการศึกษาแบบมอนเตสซอรี (Montessori)

- **ห้องสมุดเคลื่อนที่**

การจัดตั้งห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction) เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนในชนบทที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี 2554 และโรงเรียนอีก 3 แห่งในจังหวัดลพบุรี

- **การสนับสนุนโครงการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์**

ทีมอาสาสมัครจาก ซีเอ เทคโนโลยี จะช่วยเข้าไปช่วยงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงเด็กยากจน เด็กกำพร้า ผู้ทุพพลภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนในเขตกรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS Risk Reduction) ค่ายครอบครัว (Family Camp) และกลุ่มปฏิบัติการของเด็กๆ ที่ช่วยเสริมพัฒนาการผ่านกิจกรรมสันตนาการ

“ซีเอ เทคโนโลยี เชื่อมมั่นในการกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกไอที และเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เราอาศัยและทำงานอยู่” นายณัฐพล กล่าว “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจของ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศกำลังพัฒนา การทำงานอย่างหนักของพวกเขาได้รวมผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียว และทำให้ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นมีความหมายและคุณค่ามากขึ้น ด้วยความร่วมมือแรงร่วมใจกัน เราหวังว่าจะช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าถึงการศึกษาและทรัพยากรต่างๆ เพื่อที่ว่าพวกเขาจะมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ”

“เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท CA Technologies ได้ให้การสนับสนุน อย่างที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า โลกของเราเป็นสถานที่ที่อันตราย ไม่ใช่เพราะมีคนไม่ดีอยู่ แต่เป็นเพราะพวกเขาได้แต่มองดูแต่ไม่เคยได้ลงมือทำอะไรเลย บริษัท CA Technologies ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองแต่เป็นผู้ลงมือทำด้วย นี่คือหัวใจหลักสำคัญที่องค์กรระดับโลกได้ให้ความสนใจในการช่วยเหลือโครงการนี้ในระยะยาวเพื่อที่ช่วยต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้” นางมหา คิวบาร์รูเบีย ผู้อำนวยการองค์กรการแพลน สำนักงานประเทศไทย กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ ซีเอ โซลูชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นคู่ค้าในกลุ่ม CA Technologies Country Representative Partner (CRP) ในประเทศไทย มีแผนจะให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในอนาคตของแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลตลอดจนกิจกรรมอาสาในหมู่พนักงานเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอีกด้วย